


หลักปฏิบัติสำหรับ
ซัพพลายเออร์ของ Caterpillar



ข้อความจาก PAM HEMINGER รองประธานฝ่ายจัดซื้อเชิงกลยุทธ์

ที่ Caterpillar หลักปฏิบัติภายในของเราเป็นรากฐานของงานที่เราทำ เป็นการกำหนดคุณค่าของเราผ่านการทำงาน สิ่งที่เรายืนหยัดและวิธีปฏิบัติตัวของเรากับลูกค้า ชัพพลายเออร์ และต่อกันและกัน ในขณะที่เราดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย และระเบียบที่บังคับใช้ เรายังตระหนักดีว่าเราต้องตั้งความคาดหวังที่ชัดเจนให้มากกว่าที่กฎหมายกำหนดสำหรับตัวเราเองและคู่ค้าทางธุรกิจของเรา

ในฐานะชัพพลายเออร์ของ Caterpillar คุณเป็นส่วนเสริมของห่วงโซ่คุณค่าที่ขยายออกไปและความมุ่งมั่นของเราในด้านคุณภาพ เราขอให้คุณแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่แข็งแกร่งและปฏิบัติตามหลักการที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ พุดง่าย ๆ ก็คือ เราคาดหวังว่าพันธมิตรของเราจะปฏิบัติตามกฎหมายและแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ดีที่ Caterpillar ยอมรับ และดำเนินกิจกรรมในลักษณะที่เคารพสิทธิมนุษยชน

ขอขอบคุณสำหรับสำหรับความมุ่งมั่นต่อ Caterpillar และการสละเวลาอ่านและทำความเข้าใจหลักปฏิบัติสำหรับชัพพลายเออร์

[ลายมือชื่อ]

Pam Heminger รองประธาน
ฝ่ายจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ของ Caterpillar



การขัดกันของผลประโยชน์

ซัพพลายเออร์ต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สร้างหรือดูเหมือนว่าจะสร้างความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของซัพพลายเออร์กับผลประโยชน์ของ Caterpillar พนักงานของ Caterpillar จะไม่รับของขวัญ ความช่วยเหลือ หรือสินทนการที่ไม่สมเหตุสมผล เกินสัดส่วน และไม่เหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าที่เราจะตอบแทนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือที่เป็นพันธะผูกมัดหรือดูเหมือนเป็นพันธะผูกมัดให้กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย ผลประโยชน์ทางธุรกิจของ Caterpillar หรือวิธีปฏิบัติธุรกิจที่มีจริยธรรมของ Caterpillar

การแข่งขันโดยชอบธรรม

เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและกฎหมายการแข่งขันในที่ที่พวกเขาทำธุรกิจ ในความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ Caterpillar หลีกเลี่ยงข้อตกลงที่จำกัดความสามารถของเราในการแข่งขันกับผู้อื่น

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ปฏิบัติตามกฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่บังคับใช้ รวมถึงกฎระเบียบควบคุมการนำเข้าและส่งออก และปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรและกฎหมายต่อต้านการคว่ำบาตร ซัพพลายเออร์ของเรา มีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทางการค้าเหล่านี้ในทุกประเทศที่พวกเขาทำธุรกิจ

การชำระเงินที่ไม่เหมาะสม

ซัพพลายเออร์จะต้องไม่พยายามชักจูงผู้อื่นทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมโดยการติดสินบนหรือให้เงินใต้โต๊ะ หรือโดยมาตรการอื่นใดที่ขัดต่อหลักจริยธรรม หรือทำให้ชื่อเสียงของ Caterpillar เสื่อมเสียทั้งในด้านความซื่อสัตย์และการยึดถือหลักคุณธรรม แม้กระทั่งลักษณะที่ดูเหมือนการกระทำดังกล่าวก็จะต้องหลีกเลี่ยงด้วย